

Advisory No. 093, s. 2019

Hunyo 11, 2019

In compliance with DepEd Order (DO) No. 8, s. 2013
this advisory is issued not for endorsement per DO 28, s. 2001,
but only for the information of DepEd officials,
personnel/staff, as well as the concerned public.
(Visit www.deped.gov.ph)

SEMINAR NA USWAG: DANGAL NG FILIPINO 2019 SEMINAR-WORKSHOP SA
PAGSASALIN, AT LEKTURANG NORBERTO L. ROMUALDEZ NG
KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay magdaraos ng mga sumusunod na gawain:

Gawain	Petsa at Lugar	Deskripsyon
Uswag: Dangal ng Filipino 2019 Seminar- workshop sa Pagsasalin	Hunyo 5-7, 2019 Kalibo, Aklan	<ul style="list-style-type: none">Tatalakayin dito ang Ortograpiyang Pambansa at Layunin at mga Suliranin sa PagsasalinLayunin ng mga gawaing ito na sanayin upang maging epektibo at mahusay na tagasalin ang mga kalahokMagkakaroon ng intensibong workshop at talakayan para sa ibayong pagkatuto ng mga kalahok
Lekturang Norberto L. Romualdez	Hunyo 6, 2019 Kawanihan ng Ingatang-yaman o Komisyon sa Mas Mataas na Edukasyon Auditorium	<ul style="list-style-type: none">Serye ng lektura na sinimulan noong Hunyo 2015Layunin nitong makaipon ng mga intelektwalisadong panayam hinggil sa araling pangkultura. Ang mga lektura ay ilalathala upang makatulong sa pagtitipon ng mga bagong kaisipan hinggil sa kultura at kasaysayan na magagamit ng mga iskolar, propesor, at mag-aaral. Taon-taon itong isasagawa at itatapat sa/o malapit sa kaarawan ni RomualdezPipili ng isang pangunahing tagapanayam na magbibigay ng lektura

Ang partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at pampribadong paaralan ay dapat naaayon sa *no-disruption-of-classes policy* na nakasaad sa *DepEd Order No. 9, s. 2005* na may pamagat na *Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith*.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag at makipag-ugnayan sa mga nakatalagang kawani ng Komisyon sa Wikang Filipino:

- Uswag: Dangal ng Filipino 2019
Minda Limbo
Telepono: (02) 243-9789
Email: mindablanca314@gmail.com
- Lekturang Norberto L. Romualdez
Pinky Jane Tenmatay
Telepono: (02) 252-1953
Email: pinkyjames10matay@gmail.com